

Số: /QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Ngô Ngọt trú tại đội 6,
thôn Vân Cốc 3, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
(lần hai)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;

Xét Đơn khiếu nại của ông Dương Ngô Ngọt, trú tại đội 6, thôn Vân Cốc 3, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;

Theo Báo cáo số 118/BC-TNMT ngày 06/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường, thấy:

I. Nội dung khiếu nại:

Ông Dương Ngô Ngọt khiếu nại các Quyết định: số 211/QĐ-UBND và số 212/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 về việc thu hồi, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang (địa phận xã Vân Trung, huyện Việt Yên, đợt 2, giai đoạn 3; đợt 2, giai đoạn 4; đợt 2, giai đoạn 5) - (sau đây gọi là Dự án); với lý do: UBND huyện Việt Yên không xem xét, bồi thường, hỗ trợ diện tích đất còn thiếu 189m² (tại thửa số 496, tờ bản đồ số 14 - bản đồ đo đạc, chỉnh lý phục vụ công tác thu hồi đất), so với diện tích đất thực tế gia đình ông đang sử dụng ở thời điểm thu hồi đất (UBND huyện cho rằng đó là diện tích đất công ích do UBND xã quản lý, nên không bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông mà hỗ trợ đất công ích cho UBND xã Vân Trung). UBND huyện Việt Yên không xem xét hỗ trợ đất ở kinh doanh dịch vụ cho gia đình ông đối với diện tích đất bị thu hồi theo Quyết định số 109/2005/QĐ-UB ngày 20/12/2005 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Không xem xét bồi thường hỗ trợ đối với 41m²/sào (360m²) đất thuộc diện giao ổn định lâu dài, theo định xuất, gia đình ông đã

nộp thuế đất nông nghiệp, trong quá trình sản xuất đã bỏ ra để đắp bờ, giữ nước tưới tiêu, vận chuyển lúa (*cụ thể là 55,2m²*).

Không nhất trí với Quyết định số 16658/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Ngô Ngọt, trú tại thôn Vân Cốc 3, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (lần đầu).

II. Kết quả giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lần đầu:

Ngày 16/12/2021, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên có Quyết định số 16658/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Ngô Ngọt, trú tại thôn Vân Cốc 3, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (lần đầu), có nội dung: **“Điều 1. Nội dung khiếu nại của ông Dương Ngô Ngọt, trú tại thôn Vân Cốc 3, xã Vân Trung, huyện Việt Yên được giải quyết như sau:**

- Ông Dương Ngô Ngọt khiếu nại đối với Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 về việc thu hồi đất; Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang (địa phận xã Vân Trung, huyện Việt Yên, đợt 2, giai đoạn 3; đợt 2, giai đoạn 4; đợt 2, giai đoạn 5) là không có cơ sở;

- Giữ nguyên Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 12/03/2021 về việc thu hồi đất; Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 12/03/2021 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang (địa phận xã Vân Trung, huyện Việt Yên, đợt 2, giai đoạn 3; đợt 2, giai đoạn 4; đợt 2, giai đoạn 5)”.

III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:

1. Diễn biến vụ việc và giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên:

Căn cứ Công văn số 637/TTg-CN ngày 25/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về dự án Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 09/10/2006 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 26/4/2006 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Khu công nghiệp và phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000 (lần 5); Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Việt Yên; Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Việt Yên; Công văn số 216/TTg-CN ngày 23/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

UBND huyện Việt Yên ban hành các Thông báo: số 134/TB-UBND ngày 31/03/2020 (*thu hồi giai đoạn 3*); số 229/TB-UBND ngày 16/6/2020 (*thu hồi giai đoạn 4*) và số 293/TB-UBND ngày 21/7/2020 (*thu hồi giai đoạn 5*) về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án.

Sau khi có thông báo thu hồi đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên (*đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB*) phối hợp với UBND xã Vân Trung niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất tại Trụ sở UBND xã Vân Trung và Nhà văn hóa thôn Vân Cốc 3; thời gian niêm yết được thực hiện trong suốt quá trình thu hồi đất; thông báo trên hệ thống truyền thanh của Khu dân cư nơi có đất thu hồi và tổ chức hội nghị triển khai thông báo chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án.

Đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB đã phối hợp với UBND xã Vân Trung, cấp ủy, Ban lãnh đạo thôn Vân Cốc 3 thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính trên cơ sở hệ thống bản đồ địa chính xã Vân Trung đã được nghiệm thu năm 2017 để phục vụ công tác lập hồ sơ thu hồi đất thực hiện Dự án.

Sau khi có kết quả khảo sát, đo đạc chỉnh lý bản đồ; gia đình ông Ngọt không phối hợp kê khai đất đai và kiểm kê tài sản hoa màu trên đất.

Trên cơ sở đề xuất của cơ quan chuyên môn, ngày 05/01/2021 Chủ tịch UBND huyện Việt Yên có Quyết định số 109/QĐ-UBND về việc kiểm đếm bắt buộc đối với gia đình ông Ngọt.

Ngày 02/02/2021, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên có Quyết định số 725/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với gia đình ông Ngọt.

Căn cứ quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc nói trên; đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB đã phối hợp với UBND xã Vân Trung, ban, ngành, đoàn thể thôn Vân Cốc 3 tiến hành kiểm tra, rà soát trên thực địa và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính có liên quan do địa phương quản lý, thống kê tài sản, hoa màu trên đất để lập biên bản kiểm kê hiện trạng, xác định loại đất, nguồn gốc sử dụng đất đối với các thửa đất bị thu hồi của gia đình ông Ngọt, nằm trong chỉ giới thực hiện Dự án.

Trên cơ sở kết quả kiểm kê hiện trạng, xác định tài sản, hoa màu trên đất, nguồn gốc đất đai...; đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường GPMB lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi để xem xét về nội dung phương án theo quy định. Tổ chức niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB trong thời gian hai mươi (20) ngày liên tục kể từ ngày niêm yết tại Trụ sở UBND xã Vân Trung và Nhà văn hóa thôn Vân Cốc 3, thông báo việc niêm yết và kết thúc niêm yết trên hệ thống truyền thanh của thôn, xã.

Sau khi hết thời hạn niêm yết công khai theo quy định, đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Trên cơ sở thẩm định và trình hồ sơ của cơ quan chuyên môn; ngày 12/3/2021, UBND

huyện ban hành các Quyết định: số 211/QĐ-UBND và số 212/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện Dự án. Theo Bản đồ đo đạc chính lý, gia đình ông Dương Ngô Ngọt bị thu hồi đất tại thửa số 496, tờ bản đồ số 14, diện tích thu hồi 280,3m² (*trong đó đất được giao sử dụng ổn định năm 1992 là 91,3m², đất công ích do UBND xã quản lý là 189m²*), tại xứ Đồng Nénh, số tiền bồi thường, hỗ trợ là: 35.814.640 đồng. Tổng số tiền gia đình được nhận là: 35.814.640 đồng.

Kể từ ngày có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB phối hợp với chủ đầu tư thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt. Tuy nhiên, gia đình ông Ngọt không nhận tiền, không bàn giao đất. Đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB phối hợp với UBND xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vân Trung tiếp tục tuyên truyền, vận động nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng gia đình ông Ngọt vẫn không nhận tiền và không bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Hết thời gian tổ chức chi trả tiền theo kế hoạch, sau khi tuyên truyền, vận động, đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB phối hợp với UBND xã Vân Trung gửi toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ của gia đình ông Ngọt vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước và thông báo ngay bằng văn bản cho gia đình ông Ngọt biết nơi gửi tiền và số tiền gửi theo quy định.

Không nhất trí, ông Dương Ngô Ngọt có đơn khiếu nại gửi đến nhiều cơ quan của huyện, tỉnh và Trung ương.

Sau khi tiếp nhận đơn và giao cho cơ quan chuyên môn tham mưu, đề xuất biện pháp giải quyết; ngày 16/12/2021, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên có Quyết định số 16658/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Ngô Ngọt, trú tại thôn Vân Cốc 3, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (lần đầu).

2. Về nguồn gốc sử dụng đất:

Ngày 25/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có buổi làm việc với các ông: Dương Văn Chung, Nguyễn Quang Khang, Nguyễn Văn Biên (là người được ông Ngọt ủy quyền thực hiện quyền khiếu nại), có ý kiến: Diện tích đất ông Ngọt đang khiếu nại có nguồn gốc do HTX thôn Vân Cốc 3 giao theo định xuất năm 1992, diện tích ngoài hạn mức được giao (chung thửa đất canh tác của gia đình), tại xứ đồng Nénh, gia đình ông Ngọt vẫn canh tác và thực hiện nộp tiền đất 5% cho thôn, xã từ khi được giao đất đến khi Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án (*gia đình ông Ngọt không có hợp đồng giao thầu với thôn, xã diện tích đất này*).

Năm 2021, UBND huyện Việt Yên thu hồi đất để thực hiện Dự án, gia đình ông Ngọt không đồng ý và có đơn khiếu nại các Quyết định: số 211/QĐ-UBND và số 212/QĐ-UBND cùng ngày 12/3/2021 của UBND huyện Việt Yên về việc thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB khi thu hồi đất để thực hiện Dự án, với lý do nêu trên.

Ngoài ra, ông Ngọt không có khiếu nại khác.

3. Kết quả làm việc với cơ quan chuyên môn của UBND huyện Việt Yên:

Qua trao đổi, làm việc, cơ quan chuyên môn của huyện Việt Yên cho biết: Diện tích đất gia đình ông Ngọt đang khiếu nại có một phần là đất được giao ổn định, lâu dài theo định xuất năm 1992; một phần diện tích đất còn lại (tại xứ đồng Nénh) gia đình ông Ngọt sử dụng là đất công ích, gia đình ông vẫn thực hiện nộp sản để thực hiện thuê khoán đối với đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích (5%) đối với thôn, xã từ khi được giao đến khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án. Việc xác định diện tích các loại đất là dựa trên hồ sơ địa chính được lưu giữ tại UBND xã Vân Trung, gồm: Bản tự kê khai đất nông – lâm nghiệp đang sử dụng và Đơn đăng ký quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân được lập tháng 8/1998, Sổ Địa chính được lập năm 1999.

Khi tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Dự án đã đảm bảo quy định của pháp luật. Nay, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh giữ nguyên giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc giải quyết khiếu nại của gia đình ông Ngọt.

4. Kết quả xem xét hồ sơ, tài liệu:

- Đối chiếu Bản tự kê khai đất nông - lâm nghiệp đang sử dụng và Đơn đăng ký quyền sử dụng đất của gia đình ông Ngọt được ghi ngày 28/4/1999, được UBND xã Vân Trung ký xác nhận ngày 02/8/1999; được Phòng Địa chính huyện Việt Yên xác nhận ngày 08/8/1999; Sổ Địa chính được lập năm 1999, thấy: *Gia đình ông Ngọt có thửa số 2, tờ bản đồ số 6, diện tích đất giao ổn định lâu dài là 75m², diện tích đất công ích (5%) là 189m², tại xứ đồng Nénh; Sổ Địa chính năm 1999, thể hiện thửa đất số 2, tờ bản đồ số 6, diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 75m².*

Như vậy, diện tích đất bị thu hồi và bồi thường thực tế lớn hơn so với diện tích đất thể hiện trên hồ sơ địa chính.

Ngày 25/3/2022, ông Dương Văn Chung, ông Nguyễn Quang Khang, ông Nguyễn Văn Biên được 45 công dân (trong đó có ông Dương Ngô Ngọt), thôn Vân Cốc 3, thôn Vân Cốc 4 ủy quyền khiếu nại việc thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB của UBND huyện Việt Yên và giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên; được Văn phòng Công chứng Đào Duy Hoàng, tại số 295, đường Thân Nhân Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên chứng thực cùng ngày.

Các ông: Dương Văn Chung, Nguyễn Quang Khang, Nguyễn Văn Biên không cung cấp được giấy tờ, hồ sơ chứng minh việc gia đình ông Ngọt đang khiếu trong quá trình canh tác, sản xuất đã bỏ ra 41m²/sào (360m²) để đắp bờ, giữ nước tưới tiêu và vận chuyển lúa và diện tích đất bình sai còn thiếu nói trên.

- Dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013; không thuộc trường hợp thỏa thuận theo hình thức nhận chuyển nhượng đất theo quy định tại Điều 73 Luật Đất đai năm 2013.

- Việc cơ quan chuyên môn của UBND huyện Việt Yên triển khai thực hiện: Xây dựng kế hoạch, thông báo thu hồi đất; khảo sát đo đạc, kiểm đếm, xác

định diện tích đất bị thu hồi đảm bảo theo quy định tại Điều 21 Bản quy định kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Diện tích đất gia đình ông Ngọt bị thu hồi được xác định dựa trên kết quả đo đạc chính lý bản đồ địa chính xã Vân Trung năm 2017, được đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB thực hiện đo đạc, chính lý tháng 3/2020; được UBND xã Vân Trung ký xác nhận ngày 23/7/2020 và được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, ký duyệt ngày 27/7/2020. Có phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng các thửa đất của gia đình ông Ngọt kèm theo (*có chữ ký xác nhận của cán bộ đo đạc; không có chữ ký của Chủ sử dụng đất vì gia đình không phối hợp thực hiện*).

Khi gia đình ông Ngọt không thực hiện kê khai đất đai và kiểm kê tài sản, hoa màu trên đất, cơ quan chuyên môn đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện Việt Yên ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc; quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc; tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đảm bảo quy định tại Điều 22, Điều 23, Điều 24 Bản quy định kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh.

Dựa trên kết quả kiểm đếm bắt buộc, cơ quan chuyên môn đã lập, xin ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tham mưu quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đảm bảo quy định tại Điều 26, Điều 27 Bản quy định kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh.

- Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND ngày 20/12/2005 về việc ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã được thay thế bởi Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành bản Quy định một số điểm cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đến nay, Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND nói trên cũng đã hết hiệu lực thi hành.

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành: Không có việc khi thu hồi đất nông nghiệp được giao đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ (giao đất tiêu chí).

- Ông Ngọt đề nghị bồi thường 41m²/sào (360m²) theo Công văn số 3664/UBND-TN ngày 17/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại trong GPMB Khu công nghiệp Vân Trung (khu vực thôn Vân Cốc, xã Vân Trung) là không có căn cứ, vì văn bản này chỉ áp dụng vào thời điểm năm 2016; không áp dụng với Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang (*địa phận xã Vân Trung, huyện Việt Yên, đợt 2, giai đoạn 3; đợt 2, giai đoạn 4; đợt 2, giai đoạn 5*) năm 2021.

IV. Kết quả đối thoại:

Thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh giao; ngày 18/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức đối thoại với các ông: Dương Văn Chung

(Chạc); Nguyễn Quang Khang; Nguyễn Văn Biên là người khiếu nại và được các công dân ủy quyền khiếu nại. Tại buổi đối thoại, các đại biểu tham gia tiếp công dân đã giải thích chính sách pháp luật đất đai và pháp luật có liên quan đối với các công dân, đề nghị các công dân chấp hành các quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên. Tuy nhiên, các công dân không đồng ý và tiếp tục đề nghị giải quyết khiếu nại của các ông và của các công dân đã gửi Chủ tịch UBND tỉnh.

V. Nhận xét, kết luận và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Nhận xét, kết luận:

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu thu thập được trong quá trình thụ lý, kết quả làm việc với cơ quan, tổ chức có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy:

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013; không thuộc trường hợp thỏa thuận theo hình thức nhận chuyển nhượng đất theo quy định tại Điều 73 Luật Đất đai năm 2013.

- Việc UBND huyện Việt Yên:

Ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư; phê duyệt đơn giá bồi thường tài sản khi Nhà nước thu hồi đất của gia đình ông Dương Ngô Ngọt để thực hiện dự án nói trên là đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 16; Điều 74, khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai năm 2013; khoản 1 Điều 8 Bản quy định kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định về thu hồi; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xác định diện tích đất công ích, hỗ trợ cho UBND cấp xã; không bồi thường cho gia đình ông Ngọt đảm bảo theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 4 Điều 13 Bản quy định kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Do đó, ông Dương Ngô Ngọt khiếu nại các Quyết định: số 211/QĐ-UBND và số 212/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 về việc thu hồi, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện Dự án; đề nghị bồi thường diện tích đất công ích (*ngoài diện tích đất giao theo định xuất, nhưng vẫn thực hiện nộp tiền thuê thầu đất công ích 5% từ khi được giao đến thời điểm thu hồi đất*); đề nghị Chủ đầu tư dự án phải thỏa thuận với gia đình ông và đền bù thiệt hại cho gia đình, với số tiền 11.250.000đ/sào chưa trả dân là không có cơ sở để xem xét giải quyết; khiếu nại của ông Ngọt là khiếu nại sai.

- Các nội dung ông Dương Ngô Ngọt đề nghị: *Xem xét hỗ trợ đất ở kinh doanh dịch vụ khi Nhà nước thu hồi đất theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 20/12/2005 của UBND tỉnh Bắc Giang; bồi thường gia đình ông diện tích đất 41m²/sào do quá trình canh tác, sản xuất gia đình ông đã bỏ ra để đắp bờ, giữ nước tưới tiêu, vận chuyển lúa, chưa được Chủ tịch UBND huyện Việt Yên xem xét, giải quyết lần đầu.* Tuy nhiên, đã quá thời hạn giải quyết của Chủ tịch

UBND huyện. Do vậy, căn cứ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, nội dung này thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. Qua đối chiếu với quy định đây là khiếu nại sai và không có cơ sở giải quyết.

Giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên tại Quyết định số 16658/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Ngô Ngọt, trú tại thôn Vân Cốc 3, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (lần đầu) đối với các nội dung khiếu nại: Quyết định số 211/QĐ-UBND và Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 về việc thu hồi, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện Dự án; đề nghị bồi thường diện tích đất công ích; đề nghị Chủ đầu tư dự án phải thỏa thuận với gia đình ông khi thực hiện thu hồi đất và đền bù thiệt hại cho gia đình ông là giải quyết đúng.

2. Đề xuất giải quyết

Căn cứ hồ sơ tài liệu thu thập được, căn cứ các quy định tại khoản 1 Điều 16; điểm a khoản 2 Điều 62; Điều 74; khoản 1 Điều 75; Điều 204 Luật Đất đai năm 2013; khoản 1 Điều 8; điểm b, điểm c khoản 4 Điều 13 Bản quy định kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang; khoản 2 Điều 21 Luật Khiếu nại năm 2011; khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại:

- Thống nhất với giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên tại Quyết định số 16658/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Ngô Ngọt, trú tại thôn Vân Cốc 3, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (lần đầu).

- Việc ông Dương Ngô Ngọt khiếu nại: Xem xét hỗ trợ đất ở kinh doanh dịch vụ khi Nhà nước thu hồi đất theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 20/12/2005 của UBND tỉnh Bắc Giang; bồi thường cho gia đình ông 41m²/sào do quá trình canh tác, sản xuất gia đình ông đã bốt ra để đắp bờ, giữ nước tưới tiêu, vận chuyển lúa là không có cơ sở giải quyết.

- Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Việt Yên chỉ đạo cơ quan chuyên môn rút kinh nghiệm trong việc tham mưu giải quyết nội dung đơn khiếu nại của công dân chưa hết nội dung khiếu nại theo quy định.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, sau khi xem xét hồ sơ vụ việc và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nội dung khiếu nại của ông Dương Ngô Ngọt trú tại thôn Vân Cốc 3, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang được giải quyết như sau:

1. Thống nhất với giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên tại Quyết định số 16658/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Ngô Ngọt, trú tại thôn Vân Cốc 3, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (lần đầu).

2. Việc ông Dương Ngô Ngọt khiếu nại: Xem xét hỗ trợ đất ở kinh doanh dịch vụ khi Nhà nước thu hồi đất theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 20/12/2005 của UBND tỉnh Bắc Giang; bồi thường cho gia đình ông 41m²/sào do quá trình canh tác, sản xuất gia đình ông đã bỏ ra để đắp bờ, giữ nước tưới tiêu, vận chuyển lúa là không có cơ sở giải quyết.

3. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Việt Yên chỉ đạo cơ quan chuyên môn rút kinh nghiệm trong việc tham mưu giải quyết nội dung đơn khiếu nại của công dân chưa hết nội dung khiếu nại theo quy định.

Điều 2. Ông Dương Ngô Ngọt có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên; ông Dương Ngô Ngọt và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTr CP, TCD TW;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh Lê Ô Pích;
- Ủy ban KTTU;
- VP UBND tỉnh:
 - + CVP, TKCT, TH;
 - + Công TTĐT tỉnh;
 - + Lưu: VT, TCD (03).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Ô Pích